

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา

ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม conference อาคารสวนปาล์ม วิทยาลัยชุมชนพังงา  
และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

๑. นายเอนก	จิระรัตน์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ	ประสารการ	กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
๓. นายธราธิป	ทองเจิม	กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. นางระเบียบ	อนุศาสนนันท์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นางดวงฤดี	จิตรจำนงค์	กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. นายแพทย์สมบูรณ์	สุขุมคัมภีร์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นางสาวพวงเพชร	ฤทธิพรพันธุ์	กรรมการโดยตำแหน่ง

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)

๑. นายอโนทัย	งานดี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
--------------	-------	----------------------

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม (ลาประชุม)

๑. ดร.ปกรณ	ต้นสกุล	ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
๒. นายประหยัด	ช่อผกาพันธ์	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายสืบศักดิ์	จินดาพล	กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวเสาวคนธ์	ศรีสุคนธ์รัตน์	รองผู้อำนวยการ	เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
๒. นางดวงเดือน	ทองเจิม	ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ	ผู้ช่วยเลขานุการสภา
๓. นางสาวมุสตี	ชูลี	เจ้าหน้าที่ธุรการ	ผู้ช่วยเลขานุการสภา
๔. นายบุญชัย	เมฆแก้ว	ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ	
๕. นายจิรณิษฐ์	วิมุตติสุข	ครู วิทยฐานะชำนาญการ	
๖. นางสาวอรุณวรรณ	มุขแก้ว	ครู วิทยฐานะชำนาญการ	
๗. นางสาวสุนิสา	ประทีป ณ ถลาง	ครู	
๘. นางสาวกัญญาภัค	นันทชัย	ครู	
๙. นางเบญจกาญจน์	นิรัติศัย	ครู	
๑๐. นางสาวณัฐรดา	ธรรมรักษ์	นักวิชาการศึกษา	
๑๑. นางสาวชนาธิป	บุญเอียด	นักวิชาการเงินและบัญชี	

**เริ่มประชุม** เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**  
**วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**  
ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**  
**วาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖**

ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรายงานการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดย นางสาวณัฐดา ธรรมรักษ์ นักวิชาการศึกษา รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการใช้เงินงบประมาณ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วิทยาลัยชุมชนพังงา มีการเบิกจ่ายจากงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ซึ่งได้รับจัดสรรประมาณ ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๕,๗๒๘,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เบิกจ่ายงบบุคลากรเป็นจำนวนเงิน ๓๑๔,๖๒๐.๐๐ บาท และงบค่าใช้สอยเป็นจำนวนเงิน ๙,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน ๓๒๓,๖๒๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๕ คงเหลือ เป็นจำนวนเงิน ๕,๔๐๔,๓๘๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๑.๒.๑ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖**

ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องรายงานเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดย นางสาวชนาธิป บูเอียด นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ด้วยวิทยาลัยชุมชนพังงามีรายได้สถานศึกษา ซึ่งมียอดยกมาคงเหลือจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๘๘๔,๖๗๒.๒๙ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ในการนี้งานการเงินขอเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยไม่มียอดรับของเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ มียอดรายจ่ายโครงการกีฬาสัมพันธ์ และพิธีไหว้ครู จำนวนเงิน ๓,๘๐๐ บาท โดยมีสถานะทางการเงิน เป็นเงินฝากไม่มีรายได้ ๑,๘๘๓,๘๗๒.๒๙ บาท เป็นลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ จำนวนเงิน ๔๒,๘๘๐ บาท โดยมียอดคงเหลือยกไปเดือนพฤศจิกายน จำนวนเงิน ๑,๘๘๐,๘๗๒.๒๙ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์) รายละเอียดตามปรากฏตามเอกสารแนบวาระ ๑.๒.๒ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๓

## เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน วิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดย นางสาวอรุณวรรณ मुखแก้ว รายงานผลการดำเนินงาน ตามพันธกิจ ๕ พันธกิจ ประกอบด้วย ๑) พันธกิจด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตร และ สัมฤทธิบัตรการจัดการศึกษา ๒) พันธกิจด้านการจัดหลักสูตรฝึกอบรมและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๓) พันธกิจด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและการจัดการศึกษา ๔) พันธกิจด้านการสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม และ ๕) พันธกิจด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ ๑.๒.๓ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

### มติ

#### ที่ประชุมรับทราบ

นายเอนก จีวะรัตน์ ประธานการประชุม รับทราบว่าโครงการที่วิทยาลัยชุมชนพังงา ดำเนินการ ในส่วนของการพัฒนาชุมชนมีเป็นจำนวนมากและมีความหลากหลายในการปฏิบัติงาน สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการทำงานโครงการอย่างต่อเนื่องอย่างไร ซึ่ง นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ กรรมการโดยตำแหน่ง นำเสนอว่า ในการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง และมีการต่อยอดจากปีงบประมาณที่ผ่านมา เช่น โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็ง ชุมชนด้านอาหาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปตะลิงปลิง ดังนั้น ความต้องการของชุมชนในการพัฒนาต่อยอด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะวางแผนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การตลาด และพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หิรัญ ประสารการ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา แนะนำว่า สำหรับประเด็นความคุ้มค่า บุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงาจะต้องมีความเข้าใจในการดำเนินการ โครงการ ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางสังคม จะทำให้วิทยาลัยมีแนวทางการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment : SROI) มีการวิเคราะห์ผลกระทบ ทั้งเชิงบวกและลบ มีหลักเกณฑ์การประเมินโครงการที่สามารถดำเนินการต่อ มีความจำเป็นหรือไม่จำเป็น จะทำให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทุกคนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการวิเคราะห์ความคุ้มค่า

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องข้องกับผู้รับบริการ ประการหนึ่ง คือ วิทยาลัยชุมชนพังงาควร จัด open house เพื่อจัดแสดงผลงานทั้งภายในวิทยาลัย และที่สัมพันธ์หรือบริการวิชาการแก่ชุมชน ผู้คนจะได้ทราบว่าวิทยาลัยชุมชนพังงามีตลาดวิชาตามความต้องการของตลาดแรงงาน หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) และตอนปลาย (ม.๖) รวมทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ reskill upskill นอกจากนั้นแล้ว หากประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่อง soft power และเริ่มลงพื้นที่ทั่วจังหวัด วิทยาลัยชุมชนพังงาควรลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของพื้นที่และชุมชน และนำความต้องการมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ตรงกับความต้องการพัฒนาทักษะ reskill upskill รวมทั้งตลาดแรงงานที่แท้จริง การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้สามารถมีผู้เรียนหรือผู้รับบริการเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ประการที่สอง วิทยาลัยชุมชนควรมีเวทีแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการ หรือนำเสนอผลงานเด่นในการบริการวิชาการสู่ชุมชน มีชุมชนที่เป็นผู้รับประโยชน์เข้าร่วมงานในรูปแบบต่าง กิจกรรมนี้นอกจากเป็นการ

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาให้เป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้นผ่านผลงานของวิทยาลัยชุมชนพังงา

นายแพทย์สมบุรณ์ สุขุมคัมภีร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนข้อคิดเห็นเรื่องการพัฒนาทักษะ reskill upskill ของผู้รับบริการเป็นอย่างดี และให้คำแนะนำเรื่องผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่มีระดับความน่าเชื่อถือ จะก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพงานวิจัยของวิทยาลัยชุมชนพังงา นอกจากนั้นแล้วจะเป็นแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานด้านการวิจัย บุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงาจึงควรได้รับความรู้และทักษะด้านการวิจัย ควบคุมการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ให้แก่บุคลากรทุกคน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาบรรยาย

นายธราธิป ทองเจิม กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความคิดเห็นเรื่องการลงพื้นที่ทั้งจังหวัดพังงาว่า องค์กรบริหารส่วนจังหวัดพังงาวางแผนการลงพื้นที่ทุกอำเภอ จึงขอเชิญวิทยาลัยชุมชนพังงาร่วมลงพื้นที่พร้อมกันรวมทั้งขอเชิญกรรมการสภาวิทยาลัยทุกท่านร่วมลงพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพในชุมชน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดพังงามิงบประมาณร่วมสนับสนุน จึงพร้อมที่จะดำเนินการร่วมกันกับวิทยาลัยชุมชน โดยยึดหลักกว่าอาชีพ และรายได้ของประชาชน ต้องควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวชุมชนในอนาคต ซึ่งจังหวัดพังงานั้นเป็นรูปแบบการท่องเที่ยว ของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

นายเอนก จีวะรัตน์ ประธานการประชุม มีความเห็นว่าทุกมุมมองของคณะกรรมการทุกท่านเป็นแนวทางการนำไปสู่มาตรฐานความเป็นเลิศของวิทยาลัยชุมชนพังงา ถ้าสามารถทำได้จะนำไปสู่เป้าหมายที่ดี โดยเฉพาะเรื่องของมุมมองด้านความคุ้มค่าเชิงสังคม

วาระที่ ๑.๒.๔

เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX : Education Criteria for Performance Excellence) ระดับวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX : Education Criteria for Performance Excellence) ระดับวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดย นายบุญซัช เมฆแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ รายงานที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ว่า วิทยาลัยชุมชนพังงา ได้ขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ระดับวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมี ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร เป็นประธานกรรมการ ๒) รองศาสตราจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจียวิวรรณ์กุล และ ๓) รองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี อั้งโพธิ์ เป็นกรรมการ ผลการประเมินคุณภาพในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตั้งเป้าหมาย EdPEX ๒๐๐ ปรากฏว่าวิทยาลัยชุมชนพังงาได้รับผลประเมิน ๑๑๓ คะแนน รายละเอียดตั้งรายงานการตรวจประเมินปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ ๑.๒.๔ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**มติ**

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๕

เรื่อง ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดย นางสาวสุนิสา ประทีป ณ ถลาง ครู รายงานที่ประชุมทราบ ด้วยงานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ขอเสนอประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบออกวาระที่ ๑.๒.๕ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ ๑.๒.๖** เรื่อง ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดย นางสาวสุนิสา ประทีป ณ ถลาง ครู รายงานที่ประชุมทราบ ด้วยวิทยาลัยชุมชนพังงา มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อเข้าศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันจันทร์-ศุกร์ จำนวน ๖ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาวิชาการท่องเที่ยว งานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ ๑.๒.๖ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒** รับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

เลขานุการการประชุมนำเสนอรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

**มติ** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

**ระเบียบวาระที่ ๓** เรื่องสืบเนื่อง

**วาระที่ ๓.๑** เรื่อง รายงานเงินกองทุนอุปถัมภ์นักศึกษาและบุคลากรในสำนักงานวิทยาลัยชุมชนพังงา

ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง รายงานเงินกองทุนอุปถัมภ์นักศึกษาและบุคลากรในสำนักงานวิทยาลัยชุมชนพังงา โดย นางสาวชนาธิป บุเอียด นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานเงินกองทุนอุปถัมภ์นักศึกษาและบุคลากรในสำนักงานวิทยาลัยชุมชนพังงา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ ๓.๑ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ ๓.๒ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ**

ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ โดย นายจิรฉัตร วิมุตติสุข ครู วิทยฐานะชำนาญการ รายงานที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนพังงา ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ดำเนินการ ดังนี้

๑. สภาวิทยาลัยชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการจากกรรมการสภาวิทยาลัย จำนวน ๓ คน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ ประกอบด้วย

- |  |         |
|--|---------|
| ๑) นายเอนก จีวะรัตน์                     | ประธาน  |
| ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ | กรรมการ |
| ๓) นางดวงฤดี จิตรจำนงค์                  | กรรมการ |

๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนเป็นประธาน และจากกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๒ คน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อำนวยการ

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| ๑) นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ | ประธาน  |
| ๒) นายเอนก จีวะรัตน์          | กรรมการ |
| ๓) นางดวงฤดี จิตรจำนงค์       | กรรมการ |

ในการนี้ จึงขอรายงานผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ มีผลการประเมินระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๙ และผลประเมินการปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการ มีผลการประเมินระดับดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๙ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบนอกวาระที่ ๓.๒ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ ๓.๓ เรื่อง การนำเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติ การให้อนุปริญญาบัตร ของผู้สำเร็จ การศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) วิทยาลัย ชุมชนพังงา**

ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การนำเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติ การให้อนุปริญญาบัตร ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) วิทยาลัยชุมชนพังงา โดย นางสาวเสาวคนธ์ ศรีสุคนธ์รัตน์ เลขานุการสภาวิทยาลัย รายงานที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การลงนามของประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ซึ่งงานเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ได้ประสาน ติดต่อการดำเนินการลงนามของประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ขณะนี้ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วและส่งเอกสารกลับคืนมายังวิทยาลัยชุมชนพังงา เพื่อดำเนินการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบวาระที่ ๓.๓ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### วาระที่ ๔.๑ รายชื่อและศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณา เรื่อง รายชื่อและศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดย นางสาวสุนิสา ประทีป ณ ถลาง ครู รายงานที่ประชุมพิจารณา กล่าวคือ เพื่อให้การกำหนดอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาตลอดหลักสูตรของสาขาวิชา และข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓ ผู้สอนพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ งานจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา จึงขอเสนอเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบรายชื่อและศักยภาพอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบนอกวาระที่ ๔.๑

#### มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ให้ข้อคิดเห็นในประเด็นผู้สอนว่า การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน ต้องการผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถเลือกวิธีสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ ไม่เน้นเฉพาะการเรียนรู้ในห้องเรียนที่เป็น classroom มีความน่าสนใจ จูงใจผู้เรียน และมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาเส้นทางเข้าสู่อาชีพในสถานที่จริง เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่วางไว้

### วาระที่ ๔.๒ เรื่อง หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๖)

ประธาน มอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง หลักสูตรอนุปริญญา สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๖) โดย นางสาวกัญญา ภัค นันทชัย ครู รายงานที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณา กล่าวคือ ตามคำสั่ง/บันทึกที่ อว ๐๖๑๐.๑๖/๓๒๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอแจ้งผลการ พิจารณารายชื่อหลักสูตรที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ด้วยวิทยาลัยจะดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ตาม กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหรือเห็นชอบตั้งแต่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้น เพื่อให้กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๘๐ วัน และต้องแจ้งหลักสูตรดังกล่าวต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก่อนเปิดสอน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อน ตามนโยบายของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอหลักสูตร อนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๖) เพื่อพิจารณากลับกรอง หลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยเสนอต่อสภาวิทยาลัย และเสนอต่อสภาสถาบันให้ เห็นชอบต่อไปรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบนอกวาระที่ ๔.๒

#### มติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ให้ข้อคิดเห็นว่า เมื่อมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขชุมชน จะทำให้หลักสูตรมีข้อมูลย้อนกลับ นำมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ซึ่งเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจาก ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) หากทักษะสำคัญกว่าการเรียนรู้ อาจจัดการเรียนเป็นโมดูล (module) เช่น เรียนทฤษฎี ๖ เดือน อีก ๖ เดือน ฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล แล้วก็อีก ๖ เดือน กลับมาเรียนใหม่ สลับกันไป จึงจะเป็นการเน้นการฝึกทักษะ อีกประการคือ แนวโน้มปัจจุบันควรเน้นในเรื่องของ wellness หรือที่เรียกทั่วไปว่า Anti-Aging คือเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมุ่งเน้นที่การป้องกันก่อนการเกิดโรค และมีการปรับ Lifestyle การใช้ชีวิตด้วยเทคโนโลยี

นางสาวพวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ กรรมการโดยตำแหน่ง นำเสนอเพิ่มเติมว่า การฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนั้นขอให้หลักสูตรนำไปพิจารณาว่าสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมในรายวิชาใดๆ และดำเนินการ นอกจากนั้นแล้วได้รับทราบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้เคียงว่า ในส่วนของการทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขชุมชนมีโอกาสและขอบข่ายงานในส่วนของ นักบริหาร ผู้ช่วยนักวิจัย หรือแม้แต่การประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งประธานหลักสูตรแจ้งว่ามีหลักสูตรหมวด เป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้เรียนเพื่อรองรับการประกอบอาชีพอิสระ และจะมีการยกระดับฝีมือแรงงานโดยการทดสอบจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา

นางระเบียบ อนุศาสนนันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่า แนวโน้มของโลกในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขชุมชน ในการบริหารชุมชน ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และการบริการดูแลสุขภาพถึงบ้านสำหรับผู้สูงอายุ ดังนั้นถ้าวิทยาลัยชุมชนสามารถสอนไปลงลึกถึงเรื่องการบริหารชุมชน เป็นเรื่องของการดูแลผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่บ้านได้ อาจจะเป็นโอกาสในการเป็นศูนย์ที่มีทรัพยากรบุคคลด้านผู้ดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุที่บ้าน สามารถติดต่อวิทยาลัยได้เลย จึงเป็นโอกาสด้านอาชีพในยุคปัจจุบัน

นายแพทย์สมบุรณ์ สุขุมคัมภีร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่า ตามที่ประธานหลักสูตรนำเสนอว่าหลักสูตรวิชาสาธารณสุขชุมชนได้รับใบรับรองจากสภาการสาธารณสุขชุมชน จึงควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ซึ่งเป็นผู้มีพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขชุมชน และในภาพรวมของทุกหลักสูตรนอกจากการพัฒนาทักษะผู้เรียนด้าน Hard skills แล้ว ความสำคัญของทักษะด้าน Soft skills เป็นเรื่องที่ต้องเน้น เช่นเดียวกัน อาทิ การสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การทำตัวให้เข้ากับชุมชน การนำเสนอข้อมูลในที่ชุมชน การสร้างภาวะผู้นำ ทักษะต่างๆนี้จะส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณภาพ

นายอินทัย งานดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุน ข้อคิดเห็น ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ และนางระเบียบ อนุศาสนนันท์ นอกจากนั้นได้ถามถึงเรื่องการศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งนางสาวกัญญาภักดิ์ นันทชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ข้อมูลว่า วิทยาลัยชุมชนพังงามีการทำข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีไว้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นายเอนก จีวะรัตน์ ประธานการประชุม แจ้งให้หลักสูตรนำข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการสภาวิทยาลัยทุกท่านที่ให้คำแนะนำไปพิจารณาเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง  
-ไม่มี-



ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

วาระที่ ๖.๑ การประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงาครั้งต่อไป

ตามมติที่ประชุมการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา กำหนดให้มีการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงาทุกวันพฤหัสบดีที่ ๔ ของทุกเดือน เนื่องจากวิทยาลัยชุมชนพังงาต้องดำเนินการขออนุมัติจบการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จึงกำหนดการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม conference อาคารสวนปาล์ม วิทยาลัยชุมชนพังงา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา และระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) และประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน พร้อมกับปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางดวงเดือน ทองเจิม)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวเสาวคนธ์ ศรีสุคนธ์รัตน์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม